



โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง

อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

(ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง”

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดำเนินการศึกษาโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี ร่วมด้วย ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง โดยมี นายคำณ งามประเสริฐ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง เป็นประธานในการเปิดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่/สมาชิกอบต. ผู้นำท้องถิ่น/ชุมชน โรงเรียน/สถานศึกษา องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 66 คน

วัตถุประสงค์การจัดประชุม

- 1) การประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและ ชี้แจงความเป็นมา ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงาน การนำเสนอขอบเขตการดำเนินงานโครงการเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ
- 2) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายโครงการได้รับทราบและมีความเข้าใจความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน
- 3) เพื่อ ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรและชุมชนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ
- 4) การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ จากประชาชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในพื้นที่โครงการ เกี่ยวกับ ปัญหา (ปริมาณ/ชนิด/ประเภท, การเก็บขน/รวบรวม/ขนส่ง, วิธีการกำจัด <ต้นทางและปลายทาง> และสถานที่กำจัด) สาเหตุ แนวทางแก้ไข การจัดการขยะปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยที่มีการใช้งานในปัจจุบัน

บรรยากาศการจัดประชุม





โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุม

ประเด็น	คำถาม/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
1.	ขยะเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่า มีประโยชน์ ควรนำขยะมาผลิตเป็นพลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า	
2.	ควรมีการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยการรณรงค์ในชุมชนด้วยวิธีการบอกกล่าวแบบปากต่อปาก	
3.	ต้องการให้หน่วยงานสนับสนุนหรือเพิ่มจำนวนถังขยะภายในชุมชน หรือเพิ่มจำนวนรถเก็บขนขยะในพื้นที่	หน่วยงานผู้รับผิดชอบปรับเรื่องไว้พิจารณา



โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

(รวมรวมข้อมูลโดย : ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

❖ ข้อมูลด้านการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง มีพื้นที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 14.61 ตารางกิโลเมตร การบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงดำเนินการเอง ทั้งหมด สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเป็นน้ำหนักประมาณ 7-8 ตันต่อวัน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2556) ข้อมูลน้ำหนักมูลฝอยนี้ เป็นข้อมูลมาจากการคาดประมาณ



รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง



ถังขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง



โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

❖ ข้อมูลด้านการกำจัดขยะมูลฝอย

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง ไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่จะนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดมูลฝอย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยมีการใช้ประโยชน์เป็นการเกษตรกรรม เนื้อที่ทั้งหมด 60 ไร่ เริ่มใช้เป็นที่กำจัดขยะมูลฝอยเมื่อปี พ.ศ. 2550 วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นแบบการเทกองที่มีการควบคุม (Controlled Dump) มีการออกแบบบ่อฝังกลบไว้ 5 บ่อ บ่อละ 4 ชั้น ปัจจุบันใช้บ่อที่ 2 ชั้นที่ 2 สามารถดำเนินงานฝังกลบได้อย่างมีประสิทธิภาพพอสมควร เนื่องจากมีความพร้อมของเครื่องจักรกล บุคลากร การดำเนินงาน มีการบดอัดขยะมูลฝอยกลบทับด้วยดินเป็นครั้งคราว ลดกลิ่นเหม็นด้วยน้ำหมักชีวภาพ มีมาตรการป้องกันขยะปลิว เป็นต้น



การดำเนินงานกำจัดขยะมูลฝอยของภาคเอกชน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900

โทรศัพท์ : 02-942-8410 ต่อ 115 โทรสาร : 02-942-8410 ต่อ 101,119

มือถือ 081-551-4157, 099-675-1707 (คุณอรอุมา พรหมมินทร์)

E-mail : aornalisa@gmail.com Website : www.eeec.eng.ku.ac.th